

**สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖**

ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องทูลเรือ สวนสุภัทราแลนด์

ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๑	รายงาน ภาวะเศรษฐกิจ และ การคลัง จังหวัดระยอง	<p><b>คลังจังหวัดระยอง นำเสนอ</b></p> <p>- ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดี จากปัจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับด้านกำลังซื้อของภาคประชาชน ภาพรวมยังคงขยายตัว ขณะที่ดัชนีราคาต้นทุนผู้ประกอบการ ยังคงอยู่ในระดับสูง จากราคาพลังงาน และต้นทุนการผลิตสินค้า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภาพรวมในอีก 6 เดือนข้างหน้า คาดว่ามีทิศทางขยายตัวจากความเชื่อมั่นของทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคบริการตามแนวโน้มความต้องการสินค้าและบริการ มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม คือสถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งที่ยังไม่แน่นอนยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้และความผันผวนของราคาพลังงานจากความยืดหยุ่นของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศยูเครนและรัสเซีย</p> <p>- รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดระยอง (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖)</p> <p>(๑) จังหวัดระยองได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๒,๑๕๖.๘๑๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ การใช้จ่าย ๑๐,๘๓๘.๑๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๕ เบิกจ่าย ๘,๗๓๙.๓๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๙ คงเหลือใช้จ่าย ๑,๓๑๘.๖๔๙ ล้านบาท</p> <p>(๒) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลืออมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วงเงิน ๒,๕๒๗.๙๐๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เบิกจ่าย ๒,๐๐๑.๙๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๙ คงเหลือ ๕๒๕.๙๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๑</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>รับ ท ร า บ ตาม ที่ คลังจังหวัดระยอง เสนอ</p>	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๒	ประเด็นความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาท่อสารเคมีอันตรายบริเวณโรงแยกก๊าซ ป.ต.ท.	<p><b>อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นำเสนอ</b></p> <p>ช่วง ก.ม. ๒๐๖ มีเส้นท่อสารเคมีอันตรายกีดขวางอยู่และไม่ทราบแนวทิศทางของท่อ และไม่สามารถรื้อถอนได้ เครื่องจักรไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ โดยท่อดังกล่าวมีความยาวประมาณ ๗ กิโลเมตร บรรจุสารเคมีอันตราย ซึ่งโรงงานได้ปิดกิจการไปแล้ว (บริษัท เอเพ็ค ปีโตรเคมีคอล จำกัด ประกอบกิจการผลิตพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ : พีวีซีเรซิน) ซึ่งได้ปิดกิจการไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว</p> <p><b>ความคืบหน้าปัจจุบัน</b> เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสังเกตการณ์การเก็บสาร VCM ที่ตกค้างอยู่ในท่อของ บริษัท เอเพ็ค ปีโตรเคมีคอล จำกัด โดยใช้วิธีดูดและนำไปกำจัดโดยบริษัท โคเวเทค จำกัด และบริษัท อัครีปราการ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จจะได้มีการตรวจวัดสาร VOC อีกครั้งเพื่อจะได้สรุปผล และรายงานให้จังหวัดระยอง และกระทรวงอุตสาหกรรมทราบต่อไป</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>๑. มอบหมายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ติดตามความคืบหน้า และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม ทราบในครั้งต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายสำนักงานจังหวัดระยอง ประสานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการวางท่อในจังหวัดระยอง เช่น ท่อสารเคมี ท่อแก๊ส ท่อน้ำประปา ตามแนวถนนเพื่อเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในอนาคต</p>	<p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง</p> <p>สำนักงานจังหวัดระยอง</p>
๓	รายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดระยอง	<p><b>ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง นำเสนอ</b></p> <p>รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดระยอง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ และอ่างเก็บน้ำคลองระลอก รวมทั้งพื้นที่ EEC และมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ แนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน มาตรการรับมือเอลนีโญ และมาตรการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>รับทราบตามที่ผู้แทนโครงการชลประทานระยอง เสนอ</p>	
๕	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกรอ.จังหวัดระยอง	<p>๑) การเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม นำเสนอโดยเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมะขามป้อม ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า เนื่องจากสัญญาก่อสร้างใกล้จะสิ้นสุดในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ โดยผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ระยอง ได้รายงานความคืบหน้าโครงการดังกล่าวปัจจุบันมีผลงาน ๓.๙๔% และงานรื้อถอนประมาณ ๕๐% กรมเจ้าท่าได้มีการติดตามและเชิญผู้รับเหมามาชี้แจงความล่าช้าดังกล่าว เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ขณะนี้ยังไม่มี</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>๑. รับทราบตามที่เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ระยอง เสนอ</p>	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p>การเข้ามาชี้แจงข้อมูลให้ทราบ คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้จัดทำบันทึกเพื่อนำเรียนอธิบดีกรมเจ้าท่าแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างและหาผู้รับจ้างรายใหม่</p> <p><b>๒) การแก้ไขปัญหาไฟส่องสว่างบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์</b> นำเสนอโดยนายกสมาคมประมงสมุทรภู ประเด็นปัญหาไฟส่องสว่างบริเวณชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ไม่เพียงพอ หลอดไฟไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมติที่ประชุมมอบหมาย สำนักงานจังหวัดระยอง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แขวงทางหลวงระยอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง สืบหาข้อมูลข้างต้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป</p> <p><b>๓) การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหมายเลข ๓๖ และ ถนนสุขุมวิท</b> นำเสนอโดย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง : เสนอปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณของถนนในจังหวัดระยองที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหมายเลข ๓๖ และ ถนนสุขุมวิทป้ายเตือน สัญญาณไฟ ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขอให้ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง ชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>- <b>ผู้แทนแขวงทางหลวงระยอง</b> นำเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอุบัติเหตุทางถนน บริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ ถนนหมายเลข ๓๖ และ ถนนสุขุมวิท และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ รวมทั้ง แผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๓ ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๖ – จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๔๔</p>	<p>๒. ม อ บ ท ม า ย สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาระยอง นำ ประ เ ต็น ข้อ เสนอ แนะ ของ คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยอง นำเรียน อธิบดีกรมเจ้าท่าทราบ ภายใน ๑ สัปดาห์นับ จากวันประชุมครั้งนี้</p> <p>มอบหมายสำนักงาน จังหวัดระยอง ประสาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แขวงทาง หลวงระยอง ทางหลวง ช น บ ท ร ะ ย อ ง และสำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดระยองเพื่อสำรวจ ข้อมูลข้างต้น</p> <p>๑. รับ ทราบ ตามที่ ผู้แทนแขวงทางหลวง ระยอง นำเสนอ</p> <p>๒. มอบหมายแขวง ทาง หลวง ระ ย อ ง ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนน ของกรมทางหลวง ในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้เป็นไปด้วยความ เรียบ ร้อย รวม ทั้ง ป้ายเตือนต่างๆ ให้มี ความชัดเจน ตามจุด เสี่ยงต่างๆ บริเวณวง เวีย น แยก ขน ส่ง เนื่องจากมีประชาชน</p>	<p>สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคสาขาระยอง</p> <p>สำนักงาน จังหวัดระยอง</p> <p>แขวงทางหลวง ระยอง</p>

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
		<p><b>๔) นำเสนอ Data Analytic Report งานเทศกาลผลไม้ และของดีจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมแผนงานเทศกาล หรือ Event ในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระยอง โดยการ ใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS ในการแบ่งโดยปรากฏจำนวน คนที่ใช้บริการ AIS ที่อยู่ในงานจำนวนกี่คน เดินทางมาจาก ที่ใดบ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งผลการวิเคราะห์จำนวนคน ที่เข้ามาร่วมงานผลไม้ดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของเครือข่ายอื่น จะยังไม่ทราบข้อมูลจำนวนคนที่เข้ามาในพื้นที่ หากผู้ที่เดิน ทางเข้ามาใช้เครือข่ายอื่นด้วย และใช้ AIS ด้วย ก็จะมีข้อมูล ปรากฏเมื่อเข้ามาในพื้นที่ เบื้องต้นได้มีการพูดคุยในเรื่องการ จัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายอื่น โดยจะนำเสนอแนวโน้ม ให้ทราบในโอกาสต่อไป นำเสนอโดยทีมผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มลูกค้าองค์กรภาคตะวันออก (AIS) และทีมงาน</b></p> <p><b>๕) แจ้งที่ประชุมทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นประธานอาเซียนศึกษาจังหวัด ระยอง และความคืบหน้าในการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU ร่วมกับประเทศจีน ในการได้รับทุน ไปศึกษาต่อ เช่น สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาโลจิสติกส์ สาขา e-Commerce สาขาอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า โดยปัจจุบัน การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี เพื่อส่งเสริมให้มีความสามารถที่แท้จริง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี และในการประชุม ครั้งหน้าขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม กรอ.จังหวัดระยอง ในรูปแบบสัญจร เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้เข้าเยี่ยมชม ผลงานของนักศึกษาด้วย นำเสนอโดย ผู้แทนประธาน อาเซียนศึกษาจังหวัดระยอง</b></p>	<p>ร้องเรียนมาจำนวน มาก เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>รับทราบตามที่ผู้แทน AIS เสนอ</p> <p>รับทราบตามที่ผู้แทน ประธานอาเซียนศึกษา จังหวัดระยอง เสนอ</p>	

ที่	เรื่องประชุม	สาระสำคัญ	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงาน
๕	เรื่องอื่นๆ	<p>๑) ขอให้พิจารณาเรื่องการขอใบประกอบใบอนุญาตกิจการโรงแรมให้เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เติบโตยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าของโรงแรม-รีสอร์ท หลายแห่งที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สูงขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวก็มั่นใจมากขึ้น ในระบบการรักษาความปลอดภัย เบื้องต้นได้หารือกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้ว นำเสนอโดย นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง</p> <p>๒) ติดตามเรื่องการประชุม กรอ. ที่ผ่านมา เช่น การส่งเสริมทรายชายหาด ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และการก่อสร้างสะพาน ๓ แห่ง ได้แก่ บริเวณแหลมรูงเรือ หาดตากวน และปากแม่น้ำระยอง และปัญหาการส่งไปรษณีย์ล่าช้า นำเสนอโดย ผู้แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง</p> <p>๓) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง นำเสนอกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดระยอง เช่น กิจกรรมระดับประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่อัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง การจัดกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดระยอง เช่น กิจกรรมยมจินดามาแล้วจะรัก ณ ถนนยมจินดาอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง นำเสนอโดยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง และผู้อำนวยการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดระยอง</p>	<p>รับทราบตามที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เสนอ</p> <p>รับทราบตามที่ ผู้แทนประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง เสนอ</p> <p>รับ ท ร า บ ต า ม ที่ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานระยอง และผู้อำนวยการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดระยอง เสนอ</p>	